



**COMPUTER CENTER**  
MAHASARAKHAM UNIVERSITY

# จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2558  
เอกสารเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าว



บริการอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าไอซีที

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ร่วมปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เฉลิมพระเกียรติ	3
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	3
การสาธิตการใช้เครื่องพิมพ์เอกสารรีโก้	4
ร่วมงานบุญเดือนเจ็ด บุญข้าชะสงสามเมือง	4
รับการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ	5
ประชุมการนำ Google Apps For Education มาใช้งานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	5
กิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2558	6
อบรมโปรแกรม Microsoft Office 2013 แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	6
ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการใช้ Google Apps For Education	7
ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์	
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการใช้ Google Apps For Education ร่วมกับสำนักศึกษาทั่วไป	7
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการใช้ Google Apps For Education	8
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	

### ที่ปรึกษา

นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ  
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  
นางสาวพัชชุล กิ่งพุ่ม  
หัวหน้างานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์

### บรรณาธิการ

นางสาวมนัสวรรณ สอนสุภาพ

### ภาพประกอบ

นายกรชวัฒน์ มณีชม



## บรรณาธิการแถลง

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน เดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่เจ็ดของปีแล้วนะค่ะ ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาแต่ละท่านได้ลงมือทำตามสิ่งที่ได้ตั้งปณิธานไว้เมื่อตอนต้นปีแล้วหรือยังคะ ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำ ก็อย่าเพิ่งล้มเลิกความตั้งใจซะก่อนนะค่ะ แต่ควรจะทำค่อยเป็นค่อยไป เรายังมีเวลาเหลืออีกครึ่งปีแค่เริ่มลงมือก็ถือว่าได้ทำแล้ว

ในช่วงที่ผ่านมาเรามีกระแสการใช้ชีวิตแบบ Slow Life ที่เราเคยได้ยินกันผ่านโซเชียลมีเดียอยู่บ่อย ๆ ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบ Hipster หรือจะต้องจิบกาแฟแบรนด์ดัง หรือแค่ใช้ชีวิตให้เรื่อยเปื่อย แต่ความจริงแล้ว การใช้ชีวิตแบบ Slow Life ที่แท้จริงการใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีสาระ ะลดตัวเองไม่ให้ไหลอย่างไร้ทิศทางไปตามกระแสสังคม ทำทุกอย่างให้ช้าลง เพื่อให้มีสติและซึมซาบความหมายของชีวิตได้มากขึ้นต่างหากที่เป็นความหมายที่แท้จริงที่ Carl Honoré นักเขียนชาวแคนาดา ได้นิยามเอาไว้

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับนี้ยังมีข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ในเดือนมิถุนายนให้ติดตามกันเช่นเคยนะค่ะ แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ

## สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ



เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณลานกิจกรรมข้างอาคารบริการนิต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมบัติโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหาร อาจารย์บุคลากร นักเรียนและนิต ได้ร่วมกันได้บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ด้วยการปลูกต้นไม้ และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกถึงคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



### สำนักคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะจำนวน 11 คน ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุม สำนักคอมพิวเตอร์ B313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักคอมพิวเตอร์ แก่คณะศึกษาดูงาน

จากนั้นบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงาน การกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างสองสถาบัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด



## สำนักคอมพิวเตอร์ สาริตการฯใช้งานเครื่องพิมพ์รีโก้

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสาริตการใช้เครื่องพิมพ์รีโก้ ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานดำเนินงาน ซึ่งจัดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้อนุญาตให้ บริษัท รีโก้ ประเทศไทย จำกัด นำระบบควบคุมงานพิมพ์มาให้บริการในมหาวิทยาลัย 4 จุด ได้แก่ หอพักราชพฤกษ์ ศูนย์สุนทรียภาพ และการเรียนรู้ (เขตพื้นที่ในเมือง) และสำนักวิทยบริการ และ Digital Learning Park เพื่อให้บริการนิต

ทั้งนี้การใช้งานเครื่องพิมพ์นิตจะต้องนำบัตรประจำตัวนิตมาเติมเงินที่สำนักคอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อเป็นค่าพิมพ์เอกสาร จากนั้นเมื่อต้องการพิมพ์เอกสารให้ใช้บัตรนิตมาสแกนผ่านเครื่อง RFID Reader (Radio Frequency Identification) ณ จุดบริการ เมื่อพิมพ์เอกสารแล้วระบบจะทำการหักยอดเงินในบัตรอัตโนมัติ ตามจำนวนหน้าที่พิมพ์ สามารถสอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ห้อง B313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี หมายเลขโทรศัพท์ 0 4375 4352 หมายเลขภายใน 2455



## สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมงานบุญเดือนเจ็ด บุญข้าชะสงสารเมือง

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมงานบุญเดือนเจ็ด บุญข้าชะสงสารเมือง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -12 มิถุนายน 2558 ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี และร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมบัติโพธิ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประสงฆ์ เจริญรัตนสูตรและผู้บริหารมหาวิทยาลัยถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ทั้งนี้บุญเดือนเจ็ด หรือ บุญข้าชะ จัดขึ้นเพื่อเป็นการทำบุญชำระจิตใจให้สะอาด ปัดเป่าขับไล่สิ่งไม่เป็นมงคลออกไป เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิต

## รับการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะทำงานจากกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักคอมพิวเตอร์ โดยนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธาน ในการกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 อาคารวิทยบริการบี



## ประชุมการนำ Google Apps For Education มาใช้งานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมการนำเทคโนโลยี Google Apps For Education มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศกชัย สมบัติโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม และนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ผู้บริหารโครงการ Google เพื่อการศึกษา ประเทศไทย และคุณจารุณี สิ้นชัยโรจน์กุล ผู้จัดการโครงการสนับสนุนการใช้ Google Apps for Education ประเทศไทย เข้าร่วมหารือและทำข้อตกลงร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ในการนำ Google Apps for Education มาใช้สนับสนุนการเรียน การสอน สำหรับนิสิตและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้ร่วมกันกำหนดนโยบายการนำมาใช้งาน เพื่อจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ



## กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปี 2558



เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “ขั้นตอนการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ประชุม” ณ ห้องประชุม B313 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสิริวรรณ ตติยรัตน์ ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้เป็นผู้ดำเนินโครงการ และนางสาวพัชชุล กิ่งพุ่ม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีความเข้าใจในระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ เพื่อให้บุคลากรได้นำความรู้ ไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบราชการต่อไป

## อบรมโปรแกรม Microsoft Office 2013 แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30 น. งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 2013 ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 50 คน ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B414 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสิริวรรณ ตติยรัตน์ และนายสิทธิ เอ็มดี เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้



## ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการใช้ Google Apps For Education ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมหารือการนำ Google Apps For Education มาใช้งานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทศิริศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

วัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำ Google App For Education มาใช้สนับสนุนการเรียน การสอน สำหรับบัณฑิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยที่ประชุมเสนอให้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เป็นคณะนำร่องในการ นำ Google Apps For Education มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน การสอน ก่อนที่จะนำระบบไปใช้งานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้สำนักคอมพิวเตอร์จะประสานงานกับผู้ดูแลระบบและคณะอีกครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานจริง



## ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการใช้ Google Apps For Education ร่วมกับสำนักศึกษาทั่วไป



เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการนำ Google Apps For Education มาใช้สนับสนุน การเรียนการสอน ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ผู้อำนวยการสำนักศึกษา และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการนำ Google Apps For Education มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน สำหรับบัณฑิตและอาจารย์ โดยการใช้ Application จาก Google เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด



## แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการใช้ Google Apps For Education ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการนำ Google Apps For Education มาใช้สนับสนุน การเรียน การสอน ร่วมกับอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม EN204 เพื่อพิจารณา แนวทางในการใช้งานสำหรับปีการศึกษาต่อไป โดยนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวสรุปประโยชน์ในการนำ Google Apps For Education มาใช้สนับสนุน การเรียน การสอน พร้อมทั้งนำเสนอ Application ต่าง ๆ จาก Google ที่สามารถนำมาประยุกต์ ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอย่างมาก



MAHARAKHAM  
UNIVERSITY



Google™  
Apps for Education



Calendar



Drive



Google+



Hangouts



Photos



Sites



พบกับ Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
เรียนรู้วิธีการใช้งาน Application จาก Google  
บริการอีเมลสำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ที่เว็บไซต์ <http://gapps.msu.ac.th/>